

XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ

01. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trương Thu Loan, Trần Ngọc Cương. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quyền của người sử dụng đất tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên//Tài nguyên và Môi trường. - 2018. - Số 22. - Tr.41-42

Những năm vừa qua, việc thực hiện các quyền sử dụng đất tại huyện Văn Lâm được thực hiện nghiêm túc, đã phát huy được hiệu quả, đảm bảo tính dân chủ, công khai. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số vấn đề hạn chế như: không thực hiện kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận, được cấp giấy chứng nhận nhưng không nhận....Nhóm tác giả đã thực hiện nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng việc thực hiện quyền sử dụng đất, từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện quyền sử dụng đất tại huyện Văn Lâm.

ĐC.2

02. Võ Hóa. Đất ruộng bị mức trộm, chính quyền chây ì xử lý//Tiền Phong. - 2018. - Ngày 03 tháng 12. - Tr.10

Nhiều hộ dân tại thôn Khách, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm đã gửi đơn khiếu nại việc “bờ xôi, ruộng mật” của họ bị phá hủy. Theo đó, từ cuối năm 2017, ông Lê Xuân Trường, Trưởng thôn Khách đã cho khai thác, bán đi một lượng đất lớn, khiến hàng chục mẫu đất nông nghiệp của hơn 30 hộ dân thành ao hồ, không còn khả năng trồng trọt. Không chỉ xảy ra tình trạng mức trộm đất ruộng, trên địa bàn còn có hiện tượng xây dựng ki ốt để kinh doanh hàng quán trên đất ruộng.

ĐC.2

03. Đình Dương. Vụ gần 100 ngôi mộ bị phá bát hương tại Hưng Yên: Doanh nghiệp lương thực bác bỏ sự liên quan//Nông thôn ngày nay. - 2018. - Ngày 03 tháng 12. - Tr.6

Liên quan đến sự việc gần 100 ngôi mộ bị đập vỡ bát hương ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, ông Thân Xuân Hanh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Lương thực và Thực phẩm Yên Mỹ đã lên tiếng phản bác và khẳng định không bao giờ làm việc đó. Hiện vụ việc đã được Công an huyện Yên Mỹ vào cuộc điều tra.

ĐC.226

04. Quỳnh Anh. Hưng Yên: Gia tăng số người chết do TNGT//Giao thông. - 2018. - Ngày 04 tháng 12. - Tr.6

Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên cho biết: trong tháng 11/2018, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn diễn ra phức tạp, đã xảy ra 12 vụ tai nạn, làm chết 12 người, bị thương 01 người; các lực lượng chức

năng đã xử phạt hành chính trên 1.700 trường hợp vi phạm về giao thông với tổng số tiền phạt gần 3 tỷ đồng, tước 263 giấy phép lái xe, tạm giữ gần 800 phương tiện vi phạm....

ĐC.226

05. Thu Hà. Hưng Yên: Nhiều xã viên có thu nhập trên 1 tỷ đồng// Nông thôn ngày nay. - 2018. - Ngày 01 tháng 12. - Tr.8

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Kim Động đã tư vấn, hướng dẫn thành lập 6 chi hội nghề nghiệp; 3 tổ hợp tác và hợp tác xã kiểu mới. Các hợp tác xã do Hội tư vấn thành lập bước đầu đã hoạt động có hiệu quả, mỗi năm có trên 6.000 hộ nông dân đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp, đã có nhiều thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã có thu nhập từ 300 triệu đến trên 1 tỷ đồng, điển hình như anh Ngô Đức Thắng (xã Phạm Ngũ Lão) với mô hình chăn nuôi và kinh doanh con giống.

ĐC.258

KINH TẾ

06. Nam Giang. Kinh tế tư nhân Hưng Yên: Những chuyển biến từ thực tiễn//Đại biểu nhân dân. - 2018. - Ngày 04 tháng 12. - Tr.5

Những năm gần đây, Hưng Yên luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo lợi thế “mềm” về cơ chế chính sách thông thoáng, thủ tục hành chính đầu tư đơn giản giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể tiếp cận với địa phương nhanh chóng và thuận lợi nhất. Nhờ đó, khu vực kinh tế tư nhân Hưng Yên phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Đến hết tháng 9/2018, toàn tỉnh có 9.520 doanh nghiệp hoạt động với số vốn đăng ký đạt 96.668 tỷ đồng; tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh là 1.818 dự án, trong đó có 1.401 dự án trong nước, 417 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 124.242 tỷ đồng và 4.264 triệu USD.

ĐC.4

07. Nguyễn Hải Tiến. Hưng Yên gặt hái thành quả tái cơ cấu. Bài cuối: Huy động mọi nguồn lực//Nông nghiệp Việt Nam. - 2018. - Ngày 03 tháng 12. - Tr.4

Trong những năm qua tỉnh Hưng Yên đã tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, tạo đột phá mới trong sản xuất các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh như: Rau an toàn chất lượng, cây ăn quả (nhãn, vải, chuối và các cây có múi...), bò thịt chất lượng cao, gia cầm (trong đó, có đặc sản gà Đông Tảo), hoa cây cảnh và một số cây dược liệu....

ĐC.42

08. Phạm Hà. Bước đột phá trong việc cung cấp nước sạch ở Hưng Yên//Nhân dân. - 2018. - Ngày 06 tháng 12. - Tr.3

Những năm gần đây, nhiều nhà máy nước sạch được xây dựng, đưa vào vận hành bằng nguồn vốn xã hội hóa đã giúp nhiều hộ dân tiếp cận với nước sạch, góp phần thực hiện mục tiêu chương trình nước sạch của tỉnh Hưng Yên đến hết năm 2020. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 45 hệ thống cấp nước do 31 đơn vị quản lý được phân vùng và đã xây dựng mạng lưới cấp nước cho 141 xã, phường, thị trấn, nhưng thực tế tỷ lệ đầu nối sử dụng nước sạch chưa cao, chiếm khoảng 34,8% tổng số hộ trên địa bàn tỉnh.

ĐC.446

Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO

09. Phương Huyền. Cần có giải pháp đồng bộ xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt ở Hưng Yên//Công an nhân dân. - 2018. - Ngày 07 tháng 12. - Tr.7

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, lượng rác sinh hoạt thải ra môi trường đang ngày một gia tăng, kéo theo những hệ lụy ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân. Ở các địa phương, tình trạng vứt rác thải bừa bãi và quá tải tại các bãi rác đã và đang đặt ra cho chính quyền các cấp những “bài toán hóc búa” về quy hoạch tổng thể các điểm tập kết rác và xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường tại các bãi rác.

ĐC.63